

Biểu số 02
Những kiến nghị đã được giải quyết
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /11/2022 của UBND tỉnh)

I. Kiến nghị từ các kỳ họp trước:

Stt	Lĩnh vực	Nội dung kiến nghị đã được giải quyết	Ghi chú
I	Kinh tế và Ngân sách		
1	Cử tri thành phố Bắc Giang: Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa phận xã Đình Trì, trong quá trình thi công, xây lắp đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy tưới tiêu, gây ngập úng hoa màu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân thôn Núi, thôn Riều xã Đình Trì. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công có biện pháp khắc phục (ý kiến từ kỳ họp thứ 7).	Phần diện tích nông nghiệp nằm trong nội dung cử tri kiến nghị hiện nay không canh tác, nằm trong phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng khuôn viên cây xanh của UBND thành phố Bắc Giang. Tại buổi giám sát của HĐND tỉnh, chính quyền địa phương cho biết nhân dân đã đồng thuận với biện pháp giải quyết của UBND thành phố Bắc Giang.	
2	Cử tri xã Thanh Luận, huyện Sơn Động phản ánh: Năm 2016, Nhà nước thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 do Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã thi công xong nhưng diện tích đất canh tác và tài sản của 34 hộ dân bị sới mòn, ngập lụt, vùi lấp, trong đó khoảng 5.962,4 m ² diện tích đất nông nghiệp không thể canh tác được. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có phương án đền bù cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do thi công đường tỉnh 293 (ý kiến cử tri kỳ họp thứ 12).	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với UBND xã Thanh Luận rà soát lại bản đồ GPMB đường tỉnh 293 đối chiếu tại thực địa vị trí mà các hộ dân có ý kiến. Sau khi rà soát các bên cùng đánh giá nguyên nhân và thống nhất biện pháp giải quyết. Đến nay, đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án ĐT293 nhà thầu thi công đã thực hiện xong đào hót, vận chuyển phần đất đá bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão tại các vị trí cửa 3 cống, mương thoát nước và thửa ruộng của các hộ dân; Tại các vị trí này đã không còn bị ngập lụt, sạt lở, các hộ dân đã có thể canh tác bình thường. Đề nghị UBND xã Thanh Luận tiếp tục vận động, giải thích, tuyên truyền các hộ dân tự ý đổ đất, san lấp ruộng canh tác nạo vét hoàn trả lại hiện trạng; Đề nghị Hội đồng BTGPM huyện Sơn Động lập phương án bồi thường và nghiên cứu giải quyết đối với 05 hộ dân <i>(Có biên bản rà soát ngày 12/5/2022; biên bản xác nhận giải quyết kiến nghị cử tri ngày 16/9/2022).</i>	5 hộ đề nghị thu hồi nốt do diện tích canh tác còn lại nhỏ, không canh tác được, hướng dẫn cử tri đề nghị Hội đồng bồi thường GPMB huyện Sơn Động xem xét
3	Cử tri xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng: Hoạt động ở cảng Tân Tiến, thành phố Bắc Giang thường xuyên gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục.	Ngày 07/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 2871/UBND-TNMT yêu cầu Công ty TNHH Hưng Giang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, cấp phép kinh doanh vật liệu tại vị trí mới tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng để di chuyển, chấm dứt hoạt động tại cảng Tân Tiến; đồng thời giao Chủ tịch UBND xã Tân Tiến chỉ đạo lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát Công	

		ty TNHH Hưng Giang thực hiện. Theo báo cáo của UBND xã Tân Tiến: UBND xã đã cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Hưng Giang. Qua giám sát, trong thời gian gần đây, Công ty không có hoạt động gây xảy ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.	
4	<p>Cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp đường tỉnh 288 đoạn từ xã Tiên Sơn đi xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho nhân dân khi tham gia giao thông. - Đề nghị tiếp tục cải tạo, nâng cấp mặt đê Tả Cầu đoạn từ UBND xã Tiên Sơn đến thôn Thần Chúc và đoạn từ thôn Lương Viên đến thôn Phù Tài để khắc phục mặt bê tông bị rỗ và vỡ tạo thành ổ gà trên mặt đường ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và học sinh khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. 	<p>- Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã giao cơ quan chuyên môn khảo sát, tham mưu bố trí vốn đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025 và sắp xếp đầu tư theo thứ tự ưu tiên các dự án thực sự cần thiết, cấp bách. Ngày 20/7/2022, HĐND huyện Việt Yên đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, bổ sung kế hoạch năm 2022; thông qua danh mục dự kiến đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2023) bố trí 7,5 tỷ để thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên. Dự kiến khởi công vào quý IV/2022.</p> <p>- Đoạn đê cử tri xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên đề nghị có chiều dài 1,23km (đoạn từ Bến Gầm đến trạm bơm Việt Hòa tương ứng K40+450-K41+050 và đoạn từ Can Vang đến trạm bơm Trúc Núi tương ứng K43+050-K43+680 đê tả Cầu).</p> <p>+ Đoạn từ Bến Gầm đến trạm bơm Việt Hòa tương ứng từ K40+450- K41+050 đê tả Cầu dài 600m đã thi công hoàn thành trong năm 2021.</p> <p>+ Đoạn còn lại từ Can Vang đến trạm bơm Trúc Núi tương ứng K43+050-K43+680 đê tả Cầu dài 630m, đã được phê duyệt dự án tại Quyết định số 411/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 08/8/2022 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai; dự kiến sẽ thi công hoàn thành trước ngày 31/12/2022.</p>	
5	<p>Cử tri thành phố Bắc Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát tổng thể các công trình, trụ sở làm việc của các cơ quan, công sở, các công ty, xí nghiệp đã chuyển ra nơi làm việc mới, nay không còn sử dụng, đề có hướng giải quyết, tránh tình trạng bỏ hoang gây lãng phí và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong khu dân cư.</p>	<p>UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính rà soát, báo cáo hiện trạng cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng đang bỏ trống trên cơ sở số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1956/STNMT-QLĐĐ ngày 04/7/2022.</p> <p>Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 96/TTr-STC ngày 14/9/2022, ngày 23/9/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2694/UBND-KTTH về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có nội dung:</p> <p><i>1. Đối với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện rà soát cơ sở nhà, đất được giao quản lý; báo cáo cơ quan cấp trên ở Trung ương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. - Đối với cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) của Ban Chỉ huy quân sự huyện tại Thị trấn An Châu, Sơn động: Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản 	

báo cáo Bộ Quốc phòng thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất này theo hình thức “điều chuyển hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định”.

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Đơn đốc UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của địa phương theo quy định tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong việc xử lý đất, tài sản gắn liền với đất được “thu hồi”, “chuyển mục đích sử dụng đất”, “chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý” theo quy định pháp luật về đất đai.

3. Đối với Sở Tài chính:

- Đơn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố có cơ sở nhà, đất đẩy nhanh tiến độ lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất theo đề nghị phương án sắp xếp lại, xử lý của UBND các huyện, thành phố. Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, Sở Tài chính có trách nhiệm đơn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện xử lý nhà, đất theo đúng phương án được duyệt và quy định của pháp luật về tài sản công.

4. Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Khẩn trương rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch đất cấp huyện đến năm 2030 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản lý nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án hoặc đề nghị điều chỉnh phương án được duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện theo phương án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cần phải điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thì báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

		<p>5. Trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với những thửa đất, công trình trên đất đang giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó tiếp tục có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, không được để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. - Đối với những thửa đất, công trình trên đất hiện không có cơ quan, đơn vị nào quản lý thì UBND cấp huyện có trách nhiệm giao UBND cấp xã quản lý, giữ nguyên hiện trạng, không được để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. <p>* Trên địa bàn thành phố Bắc Giang có 21 công trình, trụ sở làm việc của các cơ quan, công sở, các công ty, doanh nghiệp đã chuyển ra nơi làm việc mới, nay không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố với tổng diện tích là 42.544,6m², cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý đã có phương án xử lý và đang được UBND thành phố Bắc Giang triển khai thực hiện trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + 05 cơ sở nhà, đất đang trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. + 15 cơ sở nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 hiện đang triển khai các bước tiếp theo như: thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. - 01 cơ sở nhà, đất của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn (Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, diện tích 1.085 m², địa chỉ: số 60, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang): Ngày 22/9/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 275/TANDTC-KHTC đề nghị Bộ Tài chính thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang từ phương án “Giữ lại tiếp tục sử dụng” sang phương án “chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý”. Sau khi được Bộ Tài chính bàn giao về địa phương, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện quản lý theo quy định. 	
6	<p>Cử tri xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa: Đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất Cửa hàng lương thực (nằm trên Quốc lộ 37, khu vực gần UBND xã Hoàng An) vì nhiều năm nay cửa hàng không kinh doanh mà cho một số hộ thuê lại.</p>	<p>Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 về việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Lương Thực Hà Bắc trong quản lý, sử dụng 03 thửa đất tại huyện Hiệp Hòa, trong đó có thửa đất của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc tại xã Hoàng An. Ngày 19/9/2022. Đoàn thanh tra theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 đã có văn bản số 08/ĐTT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra đối với việc</p>	

sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc đối với 03 thửa đất tại huyện Hiệp Hòa.

Ngày 11/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Kết luận thanh tra số 5076/KL-UBND về việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc- Chi nhánh Hiệp Hoà trong việc quản lý, sử dụng 03 thửa đất tại huyện Hiệp Hòa trong đó có nội dung:

1. Về xử lý vi phạm hành chính

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPHC ngày 30/5/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do không thực hiện đăng ký biến động đất đai, đã xử lý bằng hình thức: phạt tiền 14.000.000 đồng; buộc Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc-Chi nhánh Hiệp Hòa phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngày 07/6/2022, Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc-Chi nhánh Hiệp Hòa đã nộp đủ tiền phạt 14.000.000đ tại Ngân hàng Vietcombank-chi nhánh Bắc Giang.

2. Về hồ sơ đất đai, tài sản trên đất

+ Yêu cầu Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc-Chi nhánh Hiệp Hòa:

- Lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013.

- Về góp vốn tài sản trên đất: Do tồn tại của Công ty có yếu tố khách quan, Công ty có ý thức tiếp thu và khắc phục về tồn tại mà Đoàn thanh tra chỉ ra (Công ty đã thanh lý hợp đồng để chấm dứt việc góp vốn) nên không giải quyết khác.

3. Tổ chức thực hiện

a) Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc-Chi nhánh Hiệp Hòa:

+ Tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc-Chi nhánh Hiệp Hòa trong thời hạn 15 ngày theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; + Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng đất đã được UBND tỉnh cho thuê; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2022.

b) Giao Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa:

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nếu phát

		<p>hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng hoặc pháp luật khác có liên quan. - Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với thành viên Đoàn kiểm tra thành lập theo Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 do tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Kết luận số 1196/KL-UBND ngày 01/6/2018 kiến nghị thu hồi thửa đất tại xã Hoàng An nhưng không có căn cứ pháp luật; không có hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Đoàn Thanh tra thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2022.</p> <p>c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn UBND huyện Hiệp Hòa thiết lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm về đất đai liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần lương thực Hà Bắc - Chi nhánh Hiệp Hòa nếu tiếp tục để xảy ra các hành vi vi phạm; kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận này, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.</p> <p>Như vậy, việc thu hồi đất của Cửa hàng lương thực (nằm trên Quốc lộ 37, khu vực gần UBND xã Hoàng An) theo quy định của pháp luật hiện chưa có căn cứ để thu hồi.</p>	
7	<p>Cử tri xã Liên Sơn, huyện Tân Yên: Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Yên còn 3 xã Ngọc Lý, Liên Sơn, Cao Xá và thị trấn Nhã Nam do Hợp tác xã Dịch vụ điện quản lý vận hành, kinh doanh lưới hạ áp nông thôn (theo chương trình REII cũ). Thực tế năng lực vận hành, hoạt động của các HTX rất hạn chế, lưới điện cũ nát, không bảo đảm điện áp cho sản xuất và dân sinh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận, đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, trực tiếp bán điện cho các hộ dân; có phương án xử lý nợ của HTX điện khi tham gia dự án REII.</p>	<p>- HTX dịch vụ điện xã Liên Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch cải tạo lưới điện hạ áp sau các TBA như tăng các lộ đường dây sau TBA; cải tạo, nâng cấp đường dây từ 1 pha lên 3 pha của các đường dây sau các TBA; triển khai công tác cân pha, kiểm định công tơ; phối hợp với các hộ dân nâng cấp, thay thế hệ thống dây sau công tơ đảm bảo chất lượng điện áp, an toàn sử dụng theo quy định.</p> <p>- Tính đến thời điểm hiện tại: tổng khối lượng đường dây hạ thế do HTX quản lý là 24,6 km; 1.844 công tơ trong đó có 148 công tơ ngoài mục đích sinh hoạt. Riêng năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 HTX đã đầu tư một số hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> + HTX dịch vụ điện xã Liên Sơn đã phối hợp với Điện lực Tân Yên nâng công suất các TBA hiện có từ 1.160kVA lên thành 1.700kVA; + TBA Thôn Chung: HTX đã bổ sung 02 lộ 4xA70mm², chiều dài 1.200m; 02 lộ 2xA50mm², chiều dài 850m với tổng kinh phí đầu tư là 112 triệu đồng; + TBA Thôn Đồi Thông: HTX đã bổ sung 02 lộ 4xA70mm², chiều dài 620m với tổng kinh phí đầu tư 49,5 triệu đồng; + TBA Thôn Sắt: HTX đã bổ sung 02 lộ 4xA70mm², chiều dài 750m; 02 lộ 2xA50mm², chiều dài 480m với tổng kinh phí đầu tư 65 triệu đồng; + TBA Thôn Chân Sơn: đã bổ sung 02 lộ 2xA50mm², chiều dài 450m với tổng kinh phí đầu tư 14 triệu đồng. + HTX đã trực tiếp đầu tư xây dựng 03 TBA với tổng công suất 590kVA (Thôn Chung TBA 160kVA + thôn Đình TBA 180kVA) 	

		<p>+ thôn Chài TBA 250kVA), cùng hệ thống đường dây trung thế 35kV và 09 lộ đường dây hạ thế sau các TBA để cấp điện cho các thôn Đinh, thôn Chung và thôn Chài. Tổng kinh phí dự kiến: 1,2 tỷ đồng. Đã hoàn thành và đóng điện vào ngày 08/7/2022. Ngay sau khi đóng điện xong, HTX đã phối hợp với Điện lực Tân Yên thực hiện san tải, cân pha và bổ sung các lộ đường dây hạ thế sau TBA để cấp điện phục vụ nhân dân tại địa phương.</p> <p>Đến nay sau khi được đầu tư và nâng cấp, HTX đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.</p> <p>Trong thời gian tới HTX tiếp tục phối hợp cùng với Điện lực Tân Yên đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện HTX quản lý và nâng công suất các TBA để phục vụ tốt hơn nhu cầu về điện của nhân dân.</p>	
8	<p>Cử tri xã Vân Hà, huyện Việt Yên: Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND phê duyệt dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà; ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí, ổn định dân cư giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2025; ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1949/UBND-XD về việc giao chủ đầu tư, nghiên cứu lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2021 - 2022 đợt 1. Ngày 04/6/2020, Chi cục Phát triển nông thôn có Tờ trình số 20/TTr-PTNT về thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà,.... Song đến nay, qua 10 năm từ khi có chủ trương đến nay dự án vẫn chưa khởi công thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.</p>	<p>Ngày 04/02/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 195/SNN-PTNT về việc bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan để thực hiện dự án Sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn xã Vân Hà huyện Việt Yên. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 87 tỷ đồng với nội dung đầu tư là xây dựng khu tái định cư tại khu Đồng Xăng, thôn Yên Viên, xã Vân Hà với diện tích khoảng 05 ha. Tuy nhiên hiện tỉnh chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự án.</p> <p>Căn cứ đề nghị của UBND huyện Việt Yên tại Công văn số 1347/UBND-TCKH, ngày 11/5/2022 về việc giao UBND huyện Việt Yên làm Chủ đầu tư thực hiện dự án: Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên Ngày 05/6/2022, Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1115-TB/TU, thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên. Trong đó Thường trực Tỉnh ủy nhất trí chủ trương giao UBND huyện Việt Yên làm chủ đầu tư triển khai dự án, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngân sách huyện Việt Yên (không vượt quá 50% tổng mức đầu tư) để thực hiện dự án từ nguồn vượt thu sử dụng đất của huyện Việt Yên điều tiết về ngân sách tỉnh trong năm 2022, 2023. Ngày 20/7/2022, HĐND huyện Việt Yên ban hành Nghị quyết số 14/NQHĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021- 2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; thông qua danh mục dự án dự kiến đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2023, trong đó giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư thực hiện dự án “Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xã Vân Hà, huyện Việt Yên” với tổng mức đầu tư dự kiến 71,2 tỷ đồng. Ngày 07/9/2022, UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2022</p>	

		(Vốn lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư đợt 4), trong đó giao phòng Quản lý Đô thị (Kinh tế và Hạ tầng cũ) lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để thực hiện theo Quy hoạch vùng thoát lũ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đề điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.	
9	Cử tri xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, giải quyết tình trạng nhà dân bị nứt, vỡ sau khi làm đường Vành đai IV chạy qua địa bàn xã.	Ban QLDA ĐTXD các công trình GT, NN tỉnh đã có buổi làm việc với UBND xã Ninh Sơn để giải quyết các kiến nghị của người dân; phối hợp với nhà thầu thi công, Trưởng thôn Phúc Ninh đi từng hộ để xem xét kiến nghị và giải quyết dứt điểm từng hộ; qua đánh giá của đơn vị kiểm định các hư hại này không ảnh hưởng đến kết cấu của nhà chỉ cần sửa chữa trát và sơn lại tường, không làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân. Đến nay đã có 10/12 hộ nhận tiền hỗ trợ và không có thắc mắc gì thêm. Trong quá trình giải quyết, phát sinh thêm 03 hộ có kiến nghị, nâng tổng số hộ còn tồn tại là 05 hộ (<i>Nguyên nhân do một số hộ gia đình không đồng ý và cho rằng mức hỗ trợ không thỏa đáng, quá trình làm việc nếu các hộ vẫn không đồng ý với mức bồi thường thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật</i>).	
10	Cử tri xã Trường Sơn và xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam phản ánh: - Tại Km 46+100 đường 293, khu đất xả thải thôn Mới, có thiết kế hệ thống cống qua đường nhưng không thiết kế hệ thống mương thoát để trả lại mương cũ như trước, vì thế nước thải từ cống xả trực tiếp vào đất lúa của một số hộ dân thôn Mới. - Đường 293, đoạn đầu cầu Lục Nam, xã Tiên Hưng không có hệ thống thoát nước dọc, gây ngập úng khi trời mưa. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết (Ý kiến cử tri kỳ họp thứ 6).	Nội dung 1: Đã khắc phục hoàn thành trong tháng 3/2022. Nội dung 2: Việc cử tri phản ánh một số hộ dân ở phía làn trong đường TL293 bị ngập úng khi trời mưa ở đoạn chân cầu Lục Nam là đúng, tuy nhiên nguyên nhân không phải là do không có hệ thống thoát nước dọc mà do rãnh tiêu thoát nước của các hộ dân phía dãy trong đã bị một nhà dân ở phía dãy ngoài xây nhà chèn lấp trên diện tích đất hộ này đã được cấp Giấy CNQSDĐ. Vì vậy, để giải quyết vấn đề nêu trên là cần phải có hướng tiêu thoát nước khác cho các hộ dân phía dãy trong. Đến nay, UBND thị trấn Lục Nam đã quyết định xây dựng hệ thống thoát nước cho các hộ dân bị ngập úng sang hướng khác theo quy hoạch chung thị trấn Lục Nam.	

II. Kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 7:

Stt	Lĩnh vực	Kiến nghị đã được giải quyết	Ghi chú
I	Pháp chế		
1	Cử tri một số xã trên địa bàn huyện Lục Nam phản ánh: Một số trạm y tế xã đang thiếu cán bộ so	Viên chức Trạm y tế xã thuộc quyền quản lý, tuyển dụng của Trung tâm y tế huyện, thành phố theo quy định tại Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày	Sau kỳ 7

	<p>với biên chế được giao. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo cho tuyển bổ sung để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh</p>	<p>26/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, 08/10 Trung tâm y tế huyện, thành phố (Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam, Việt Yên, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang) đã gửi Hội đồng xét tuyển viên chức y tế tỉnh tuyển dụng viên chức Trạm y tế cấp xã. Theo Kế hoạch số 4185/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xét tuyển viên chức y tế tỉnh Bắc Giang năm 2022, 08 trung tâm y tế trên đề nghị tuyển 110 viên chức Trạm y tế xã, còn lại Trung tâm y tế huyện Sơn Động, Yên Thế tuyển dụng theo thẩm quyền.</p>	
2	<p>Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Việc đặt biển báo tải trọng trên đường đê tả cầu từ xã Thái Sơn đi xã Hòa Sơn là không phù hợp: Ở đầu địa phận xã Thái Sơn đặt biển báo tải trọng 12 tấn, ở giữa đoạn đường đặt biển báo tải trọng 20 tấn và địa phận xã Hòa Sơn đặt biển báo cầu yếu 5 tấn đã gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng trên.</p>	<p>Trên tuyến đê tả Cầu địa phận xã Hòa Sơn có dự án khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đất) tại khu vực bãi soi Xạ (ông Xạ) xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty Long Dương khai thác tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 13/11/2017. Để vận chuyển khoáng sản khai thác, Công ty xin phép sử dụng đoạn đê tả Cầu làm đường vận chuyển. Ngày 23/11/2017, Công ty Long Dương đã có Tờ trình số 26/TTr-PTXDLD xin phép cải tạo mặt đê tả Cầu đoạn từ K2+180 đến K3+148 đảm bảo tải trọng thiết kế cho phép xe 25 tấn đi qua với quy mô mặt đê rộng 7m (trong đó mặt đê bê tông rộng 6m, lề 2 bên mỗi bên rộng 0,5m). Ngày 08/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 4277/UBND-NN đồng ý cho phép Công ty Long Dương thực hiện với các chỉ tiêu thiết kế trên. Tuy nhiên, đến nay Công ty Long Dương chưa thực hiện gia cố mặt đê bằng bê tông đoạn đê trên. Để đảm bảo quy định Luật Đê điều và yêu cầu của UBND tỉnh, ngày 20/7/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1418/SNN-TL đề nghị Công ty Long Dương khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các hạng mục như đã cam kết (thời gian xong trước ngày 31/10/2022). Nếu quá thời gian trên Công ty Long Dương không thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thu hồi giấy phép và yêu cầu Công ty thực hiện xây dựng hoàn trả các biển báo tải trọng 12 tấn và Barie hạn chế xe quá tải trọng.</p> <p>Ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5916/UBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Thái Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết về lắp đặt biển báo tải trọng trên đoạn đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa từ K0+000 đến K3+148. Ngày 28/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo thực hiện việc lắp đặt biển báo tải trọng trên đoạn đê tả Cầu đảm</p>	

		bảo đúng quy định.	
II	Kinh tế và Ngân sách		
1	Cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị: Rà soát, xem xét chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án thực hiện việc thu hồi đất từ sau 5 năm không triển khai thực hiện dự án, tránh tình trạng quy hoạch treo, giữ đất gây lãng phí tài nguyên.	Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN bên ngoài các khu, cụm công nghiệp chậm đầu tư, không đầu tư, có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở kết quả báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3253/STNMT-QLĐĐ ngày 30/9/2022, ngày 11/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5075/UBND-KTN về việc xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN bên ngoài các khu, cụm công nghiệp chậm đầu tư, không đầu tư, có vi phạm pháp luật về đất đai trong đó giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Các thành viên TCT thành lập theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; UBND các huyện: Tân Yên, Yên Thế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, xử lý các sai phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý các dự án chậm đầu tư, không đầu tư, có vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định của pháp luật	Trước kỳ 7
2	Cử tri xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Hiện nay việc cấp giấy CNQSDĐ phức tạp, nhiều thủ tục phiền hà, gây khó khăn cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân	Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát 137 thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh hồ sơ để thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết. Ngày 23/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2692/STNMT-VP về việc rà soát, đề nghị cắt giảm TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, theo đó đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 31 thủ tục, điển hình như: Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/2004 (giảm 20 ngày); Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (giảm 10 ngày); Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (giảm 10 ngày); Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (giảm 5 ngày);...	Trước kỳ 7
3	Cử tri xã Quảng Minh, huyện Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc xây dựng đường Vành đai IV, hạng mục cầu vượt qua đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng có phần đường dẫn lên cầu thuộc địa phận xã Quảng Minh nằm vào mương tưới tiêu gây ảnh hưởng tới việc tiêu thoát	Dự án xây dựng đường vành đai IV, hạng mục: cầu vượt qua đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng do Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện Việt Yên đã có ý kiến và phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra thực tế và kịp thời khắc phục việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 20ha diện tích đất nông nghiệp của 03 thôn: Đông Long, Đình Cả và Kè, xã Quảng Minh. Đến nay qua kiểm tra, việc	Trước kỳ 7

	nước của 20 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp của 3 thôn: Đông Long, Đình Cả và Kê; có phương án hoàn trả, cải tạo hệ thống tưới tiêu để phục vụ sản xuất của người dân	tiêu thoát nước tại khu vực này cơ bản được đảm bảo và không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của 03 thôn nêu trên.	
4	Cử tri xã Quang Châu, huyện Việt Yên phản ánh: Hiểm họa môi trường sinh thái ở tỉnh ta dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu là rất lớn. Đã có doanh nghiệp lớn chưa thực sự chú trọng công tác xử lý môi trường trong sản xuất, vẫn xả thải ra môi trường gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân đặc biệt là “Công ty JASOLAR chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Quang Châu”. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan trắc để xác định mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.	- Về quan trắc để xác định mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có vị trí giám sát môi trường không khí tại Khu công nghiệp Quang Châu - huyện Việt Yên. - Đối với Công ty JASOLAR, Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có yêu cầu Công ty phải thực hiện đầu tư lắp đặt các công trình thu gom xử lý chất thải phát sinh, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Hàng năm Công ty có thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ 3 tháng/lần để đánh giá hiệu quả xử lý chất thải của Công ty. Công ty đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường khí thải tự động, liên tục và kết nối truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát thường xuyên.	Sau kỳ 7
5	Cử tri xã Quang Châu, huyện Việt Yên: Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư mở đường dân sinh từ tổ dân phố Hoàng Mai 1,2,3, thị trấn Nénh sang Khu công nghiệp Vân Trung để tạo điều kiện cho công nhân và người dân trên địa bàn đi lại, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.	Ngày 18/9/2022, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Thông báo số 62-TB/BCSD về ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 16/9/2022 trong đó có nội dung nhất trí với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về xây dựng cầu dân sinh tại lý trình Km 127+350- QL1 thuộc địa bàn xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Giao UBND huyện Việt Yên chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Đài Phát thanh và Truyền hình làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ phương án xây dựng cầu dân sinh tại vị trí trên. Ngày 28/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 4772/UBND-KTN giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu vượt dân sinh vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.	Sau kỳ 7
6	Cử tri xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Việt Yên khẩn trương làm tuyến đường đê Đốc Tiến đoạn từ xã Ngọc Lý đi quốc lộ 17 phục vụ giao thông của nhân dân; tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh đã có thông báo trả lời ý kiến cử tri xã Ngọc Lý, UBND tỉnh giao cho huyện Việt Yên làm nhưng đến nay chưa được thực hiện. Đề	Ngày 26/12/2021 UBND huyện Việt Yên đã ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc phân bổ, điều chuyển vốn kế hoạch đầu tư công, chủ đầu tư trong dự toán chi ngân sách huyện năm 2021; trong đó, hỗ trợ UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên số tiền: 400 triệu đồng để xây dựng công trình: Đường nối Quốc lộ 17 và trại giam Ngọc Lý, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên. Ngày 29/6/2022, UBND xã Nghĩa Trung đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án: Đường nối Quốc lộ 17 và trại	Sau kỳ 7

	ng nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo.	giam Ngọc Lý, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên với chiều dài tuyến đường 343m, chiều rộng 3,5m. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2022.	
7	Cử tri xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa, thay thế nắp đập rãnh thoát nước đã bị sập trên tuyến đường tỉnh 295 do ô tô có trọng tải lớn thường xuyên đi qua làm hư hỏng, gây mất an toàn giao thông	Việc tẩm đan bị gãy vỡ là do các phương tiện chở vật liệu xây dựng đi qua (hệ thống tẩm đan không chịu lực). UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với chính quyền địa phương để xác định cụ thể, phối hợp cùng địa phương để khắc phục. Đã hoàn thành việc sửa chữa, thay thế nắp đập rãnh thoát nước đã bị sập trên tuyến đường tỉnh 295.	
8	Cử tri xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên phản ánh: Đường tỉnh 295 đoạn từ cầu Bến Tuần (xã Hợp Đức) đến cầu treo Bi (xã Ngọc Thiệu) là trục kết nối Đông - Tây của huyện, đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyến đã được cải tạo, nâng cấp nhiều lần, tuy nhiên hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, khe co dãn trên mặt cầu Bến Tuần bị bong tróc, sụt, lún; đoạn đường qua địa phận xã Ngọc Châu nhiều điểm xuất hiện “ổ voi, ổ gà”, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng mặt cầu, nâng cấp, mở rộng mặt đường để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội	UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ kiến nghị của cử tri. Nội dung bảo trì, bảo dưỡng, thay thế khe co dãn trên mặt cầu Bến Tuần đã được chủ đầu tư là Sở Giao thông - Vận tải và nhà thầu thi công ký kết hợp đồng, thời gian hoàn thành trong tháng 11/2022; nội dung một số hư hỏng trên tuyến ĐT.295 đoạn qua địa phận xã Ngọc Châu đã được Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo nhà thầu khắc phục, bảo đảm giao thông êm thuận.	
9	Cử tri xã Song Vân, huyện Tân Yên phản ánh: Đoạn đường tỉnh lộ 295 khu vực cầu Đồng Kim có đoạn cua, khuất tầm nhìn, nhiều phương tiện giao thông đi qua đoạn đường này với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, lắp đặt biển cảnh báo hoặc chỉ dẫn giảm tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông	UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo khắc phục, đã thực hiện việc đặt biển báo nguy hiểm và sơn vạch gờ giảm tốc tại đoạn cua, khuất tầm nhìn theo kiến nghị của cử tri.	